

HÀ NỘI LIÊN KẾT 4 NHÀ TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân cũng như du khách đến với Hà Nội, thành phố Hà Nội cũng đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước kết hợp với các nhà khoa học và các doanh nghiệp để phát triển các cây, con giống đặc sản, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi ha canh tác.

Những năm gần đây, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn, sản phẩm nông nghiệp ngày càng gần với nhu cầu thị trường và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương bám sát lịch mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bố trí cơ cấu giống phù hợp để phát huy lợi thế của mỗi địa phương gần với nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp của thành phố giữ mức ổn định. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Kết quả, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 21.917 tỷ đồng, tăng 2,23% so cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, ngành nông nghiệp đã tập trung áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh cho biết: Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh (phường Định Công, quận Hoàng Mai) là đơn vị đi đầu trong việc thiết lập chuỗi liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến và phân phối lúa gạo. Hiện tại, công ty đang liên kết với nhiều địa phương trong cả nước để xây dựng các vùng nguyên liệu hữu cơ phục vụ chế biến sâu và đưa sản phẩm ra thị trường. Riêng tại Hà Nội, Bảo Minh đang liên kết với nông dân ở các địa phương: Đồng Phú (huyện Chương Mỹ), Tam Hưng (huyện Thanh Oai) và Tuy Lai, Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức)

trong sản xuất, tiêu thụ lúa, quy mô mỗi huyện từ 50 ha đến hơn 100 ha.

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) là một trong những đơn vị tiên phong trong canh tác hữu cơ. Những năm gần đây, hợp tác xã đã bắt tay với Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh để phát triển vùng trồng lúa hữu cơ.

Ông Lê Hải Lý, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết: Trong sản xuất, các thành viên hợp tác xã được hỗ trợ kỹ thuật canh tác, về giống, phân bón và quy trình sản xuất lúa an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ mà Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành. Lúa thu hoạch được Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh thu mua tại ruộng với mức giá cao hơn lúa thông thường, giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định hơn.

Đối với huyện Mỹ Đức, xác định rõ nông nghiệp vẫn là nền tảng trong việc đảm bảo đời sống, thu nhập của người dân, với tiềm năng du lịch làng nghề, du lịch tâm linh sẵn có, huyện Mỹ Đức cũng đang tập trung quy hoạch các điểm nông nghiệp du lịch trải nghiệm, đưa các giống lúa chất lượng cao sản xuất theo hướng an toàn và theo quy trình hữu cơ để nâng cao giá trị hàng nông sản. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 6.806 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. "Trên địa bàn huyện đã xây dựng được một số mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình huyện Mỹ Đức đã xây dựng được vùng trồng lúa hữu cơ 20 ha tại xã Mỹ Thành và vùng trồng sen kết hợp du lịch hơn 300 ha tại xã Hương Sơn và An Phú. Các mô hình đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân", ông Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết.

Hà Nội không có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn như các địa phương khác nhưng một lợi thế của Hà Nội đó là nơi tập trung rất nhiều Viện nghiên cứu. Bởi vậy, việc tận dụng các Đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyển giao các cây con giống đặc sản, chất lượng cao cho người nông dân của Hà Nội phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu đang là định hướng mà các

địa phương của Hà Nội hướng tới.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam: Đối với thành phố Hà Nội, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành điều tra hiện trạng, bình tuyển, khai thác phát triển nguồn gen cây ăn quả quý (bưởi Tam Vân, bưởi đỏ Hòa Bình, quýt Tích Giang, cam Canh), gừng đen... Nhiều vườn cây đầu dòng đã được xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp bền vững; chọn tạo giống năng suất cao, chất lượng tốt, phục tráng, phát triển các giống cây đặc sản bản địa; tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể cho nông sản bản địa...

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất các kế hoạch phát triển mô hình nông nghiệp phù hợp. Đơn cử như: Thúc đẩy sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất; phát triển hoa, cây cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; thúc đẩy phát triển ngành sản xuất giống cây trồng; Đề án "Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030"...

"Trong năm 2023, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hai nhiệm vụ cấp TP; cụ thể là: Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển vùng sản xuất rau, cây ăn quả tập trung trên địa bàn Hà Nội; và nghiên cứu thiết kế mô hình làng hoa, cây cảnh gắn với du lịch tại Hà Nội..." - Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thời gian tới, thành phố Hà Nội tập trung phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa theo hướng đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu. Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có diện tích canh tác hữu cơ đạt 1,5% - 2% tổng diện tích đất trồng trọt; duy trì và phát triển 200 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo hướng an toàn. Hình thành 3 - 5 chuỗi liên kết nội địa và xuất khẩu nhằm mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo chất lượng cao, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất bền vững./.

Nguyễn Văn

PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU LÀNG NGHỀ VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN



Vừa qua, tại huyện Gia Lâm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam đã chủ trì Hội nghị "Xúc tiến đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho làng nghề, ngành nghề nông thôn".

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam, muốn phát triển các làng nghề và hướng tới xuất khẩu thì phải chủ động được vùng nguyên liệu. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, kết nối các vùng nguyên liệu với các làng nghề và chuyển giao khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu phát triển.

"Chính các làng nghề và vùng nguyên liệu sẽ là nơi giữ chân người lao động ở nông thôn, không ồ ạt tràn ra thành thị và góp phần phát triển cuộc sống tốt hơn cho người dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương..." - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, các Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, Hiệp hội Tre Việt Nam và các doanh nghiệp địa phương cũng đưa ra các ý kiến về những khó khăn và mong muốn kiến nghị Chính phủ xây dựng các vùng nguyên liệu và nhà cung cấp nguyên liệu ổn định; để từ đó có thể phát triển theo chuỗi giá trị, hạn chế đứt gãy.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương cần giải quyết được bài toán cải thiện chất lượng nguyên liệu và thiết kế đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa các hội nghề nghiệp và các hộ dân, làng nghề để tiến tới đáp ứng các yêu cầu của các thị trường phát triển và thúc đẩy phát triển chung cho các ngành nghề thủ công của Việt Nam.../.

Minh Cường

SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023



Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2023; khen thưởng Công nhân giỏi ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT đã tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần vào những thành tích chung của Ngành, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động toàn ngành.

Với nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của ngành, Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT

đã sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở vì đoàn viên và người lao động. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được chú trọng, như: Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị để cung cấp dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên; duy trì vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho CNVCLĐ của ngành.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cũng tập trung triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành đã phát triển được 102 đoàn viên (đạt 102% chỉ tiêu được giao), thành lập mới 1 Công đoàn cơ sở; giới thiệu 38 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã biểu dương 48 "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" năm 2023; khen thưởng 36 Công nhân giỏi ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2023 và công bố Quyết định khen thưởng 86 cháu là con công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023./.

Lưu Phương

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG CHĂN NUÔI



Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950 - 11/7/2023).

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Hà Nội Nguyễn Đình Đảng, tính đến tháng 6/2023, tổng đàn trâu của thành phố là 28,8 nghìn con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022; đàn bò 129,6 nghìn con, giảm 0,2%; đàn lợn 1,45 triệu con, tăng 4,3%; đàn gia cầm 40,5 triệu con, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, thành phố có 6.381 trang trại chăn nuôi, trong đó 130 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 1.593 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 4.658 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở các huyện: Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ...

6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội được kiểm soát với các bệnh tai xanh, lở mồm long móng gia súc, bệnh dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò. Toàn thành phố đã hoàn thành 2 đợt vệ

sinh tiêu độc đại trà và 1 đợt phun diệt ruồi, côn trùng và cấp hóa chất bổ sung phòng, chống dịch bệnh. Tổng số hóa chất Chi cục cấp và sử dụng là 91.400 (lít, kg), diện tích phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc là hơn 140 triệu m². Các quận, huyện và thị xã hỗ trợ 540,1 tấn vôi và kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã thực hiện 33 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 11 cuộc thanh tra chuyên ngành và 21 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 53 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã triển khai lấy 60 mẫu thịt để xét nghiệm một số chỉ tiêu nhằm giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật. Thực hiện test nhanh kiểm tra tồn dư chất cấm tại các cơ sở giết mổ gia súc, đã lấy 564 mẫu kiểm tra, kết quả không phát hiện mẫu dương tính với Salbutamol.

Hiện nay, Hà Nội có 33 cơ sở chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh. Hiện thành phố có 8 quận (Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống

Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên và Hà Đông) được Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đại động vật.

Để bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, ông Nguyễn Đình Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian tới, Chi cục tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; trong đó tập trung đôn đốc, kiểm tra các huyện việc thực hiện Quyết định 761 của thành phố và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT về triển khai xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn. Đồng thời phối hợp triển khai, hướng dẫn xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật tại các quận theo kế hoạch (nhất là đối với quận Hoàng Mai và Cầu Giấy). Cùng các đơn vị, ban ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch liên ngành, trạm kiểm dịch theo quy định./.

Nguyễn Văn

ĐOÀN CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH ĐỒNG THÁP THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI HÀ NỘI



Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ sen tại Hà Nội.

Tới thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm), đoàn công tác đã được giới thiệu về chọn tạo, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen các giống hoa và cây cảnh; Đồng thời, đoàn cũng đã đi thăm nhà nuôi cấy mô các giống cũng như nhà kính sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa

sen và các mô hình sản xuất các loại hoa khác của Trung tâm.

Tại Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức, đoàn đã tìm hiểu về quy trình sản xuất dệt lụa từ tơ tằm và đặc biệt là từ tơ sen. Nghệ nhân Phan Thị Thuận - Giám đốc Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức là người Việt Nam đầu tiên đi tiên phong làm cho cây sen biết nhà tơ. Các sản phẩm từ lụa tơ tằm, tơ sen như khăn lụa tơ tằm, khăn lụa tơ sen của Công ty đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đặc biệt, sản phẩm "chăn bông do tằm tự dệt" đã được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao năm 2020 (sản phẩm OCOP cấp quốc gia).

Qua chuyến tham quan thực tế về tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh sen tại Hà Nội đã giúp Đoàn công tác cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp có những định hướng trong đầu tư phát triển các giống sen mới, các sản phẩm mới, độc đáo từ sen và khẳng định đây là mô hình mới, có thể phát triển thành làng nghề gắn với phát triển du lịch./.

Minh Cường

NGĂN CHẶN TIÊU CHẢY Ở LỢN CON HIỆU QUẢ THÔNG QUA CẢI THIỆN SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT

Với hệ đường ruột còn non yếu, vấn đề tiêu hóa của lợn con là mối quan tâm của tất cả các nhà chăn nuôi. Các bệnh đường ruột như lợn đi phân lỏng, tiêu chảy cấp tính... có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân.

Nhiều người nuôi lợn thường sử dụng cách chữa trị truyền thống là thuốc cầm tiêu chảy hoặc dùng kháng sinh để nâng cao đề kháng và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên không phải lúc nào các biện pháp trên cũng hữu hiệu khi mà nguyên nhân tiêu chảy rất đa dạng, mà có khi càng điều trị kháng sinh càng làm vấn đề trầm trọng hơn.

Các nguyên nhân làm lợn con bị tiêu chảy thường gặp:

- Do nguồn lây nhiễm chéo từ lợn bệnh sang lợn lành qua phân, virus, từ ruồi bọ, chuồng trại, máng ăn, lớp đệm chuồng hay do nguồn nước nhiễm bẩn làm vi khuẩn gây tiêu chảy xâm nhập hệ tiêu hóa của lợn.

- Do hàm lượng đạm thô cao hoặc có quá nhiều chất béo trong khẩu phần ăn, làm cho bộ máy tiêu hóa của lợn con quá tải.

- Cho lợn ăn quá nhiều lần, số lượng ăn quá nhiều làm đường ruột xử lý kém hiệu quả.

- Do một số loại độc tố nấm mốc như Fumonisin B1, DON... có trong nguyên liệu thức ăn hay máng ăn không được vệ sinh sạch sẽ.

- Do chất lượng nước: nước cứng, nước chứa nhiều sắt, nước nhiễm phen chứa hàm lượng sunfat cao.

Ngăn ngừa tiêu chảy và cải thiện sức khỏe đường ruột bằng phương pháp tự nhiên:

Nguyên nhân gây tiêu chảy rất đa dạng cho nên dùng thuốc hay kháng sinh điều trị không phải là cách phù hợp cho tất cả mọi trường hợp.

Để ngăn ngừa tiêu chảy hiệu quả, điều cơ bản là người chăn nuôi cần nâng cao quản lý chăn nuôi bằng các biện pháp an toàn sinh học, giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Ngoài ra việc cải thiện sức khỏe đường ruột cho lợn con cần phải được đặt làm trọng tâm, nhất là giai đoạn lợn con cai sữa và bước đầu tập làm quen với thức ăn.

Điều này dễ hiểu vì đường ruột là bộ máy trung

tâm trong vấn đề tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của vật nuôi: Đây là nơi trú ngụ của một hệ vi khuẩn đa dạng và việc cân bằng vi sinh đường ruột có ảnh hưởng lớn đến chất lượng phân lợn con. Đây cũng là nơi diễn ra quá trình hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả sẽ giúp ngăn dưỡng chất dư thừa đi đến các đoạn ruột sau tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển gây rối loạn tiêu hóa ở lợn con.

Cũng không thể không đề cập đến hai chức năng quan trọng khác của đường ruột là hỗ trợ khả năng miễn dịch và kiểm soát viêm, cho phép lợn con đối phó hiệu quả hơn với các bệnh nhiễm trùng đường ruột và vai trò như một hàng rào vật lý và sinh hóa có tác dụng ngăn chặn vi khuẩn và vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể gây các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, tiêu chảy cấp... ở lợn con.

Thông qua nhiều năm dày công nghiên cứu, các nhà khoa học của công ty Provimi đã tổng kết được rằng việc quản lý tốt sức khỏe đường ruột cần phải được tiến hành đồng bộ cả 3 bước sau, nếu thiếu một trong ba bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của chiến lược sức khỏe đường ruột và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vấn đề tiêu hóa ở lợn con:

Thứ nhất, quản lý tốt nguyên liệu, nắm rõ thành phần dinh dưỡng trong từng loại, từng đợt nguyên liệu, phòng ngừa nguyên liệu kém chất lượng làm các chất dinh dưỡng bị biến chất, hoặc nhiễm độc tố nấm mốc gây hại cho đường ruột của lợn con. Hiện tại, nhiều loại máy móc và phương pháp tiên tiến như NIR, HPLC, Quick scan... cho phép người thu mua và người làm công thức ngày nay có thể nắm rõ thành phần, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thiết kế những công thức cám lợn con hữu hiệu và tối ưu nhất về chi phí, lại ngăn ngừa được những rủi ro gây ảnh hưởng sức khỏe đường ruột của lợn con.

Thứ hai, là chiến lược thiết kế công thức. Khẩu phần cám lợn con là loại có nhiều rủi ro khi thực hiện việc tổ hợp công thức do hệ tiêu hóa của lợn con rất nhạy cảm. Bên cạnh cân bằng thành phần các nguyên liệu thô làm cơ sở cho việc cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho chúng, vai trò

của các thành phần bổ trợ như axit béo, vitamin, khoáng, men tiêu hóa... là không thể thiếu.

Cuối cùng, nhưng vô cùng quan trọng trong giai đoạn lợn con tập ăn, là vai trò của các phụ gia hỗ trợ sức khỏe đường ruột phù hợp. Một số phụ gia thường được sử dụng giúp nâng cao sức khỏe đường ruột, giảm bệnh tiêu chảy trên lợn con một cách tự nhiên là:

- Chất chống oxy hóa: Bảo vệ tính toàn vẹn, gia tăng chức năng của đường ruột, nâng đỡ nhung mao ruột còn non nớt của lợn con trước những tác động làm hao mòn nhung mao.

- Chất hấp phụ độc tố nấm mốc: Giúp ngăn ngừa, ức chế tác hại của độc tố nấm mốc gây ảnh hưởng đến thành ruột và khả năng tiêu hóa của

lợn con.

- Hỗn hợp Axit hữu cơ: Cân bằng vi khuẩn đường ruột, ổn định pH nhằm ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn gây hại, kích thích hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

- Hỗn hợp tinh dầu thiết yếu: Có tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn rất tốt, tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng và giảm rối loạn tiêu hóa thông qua kích thích tiết enzyme nội sinh.

Đặc biệt, tác dụng cộng hưởng của hỗn hợp tinh dầu thiết yếu và axit hữu cơ khi kết hợp với nhau đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới./

NT (Theo www.nhachannuoi.vn)

MỘT SỐ LƯU Ý CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM TRƯỚC MÙA MƯA BÃO



1. Kiểm tra, nâng cấp chuồng trại

- Tu sửa chuồng trại vững chắc: Chẳng chống, gia cố mái chuồng chống dột, hạn chế tốc mái khi có gió bão, kiểm tra rèm che chuồng nuôi để không bị mưa tạt, gió lùa.

- Kiểm tra, tu sửa hệ thống thoát nước, nơi chứa chất thải, khơi thông cống rãnh để không bị úng ngập khi mưa to. Đối với những vùng có nguy cơ ngập lụt, cần tôn cao nền chuồng hoặc làm sàn kê cao và có phương án di dời vật nuôi khi ngập lụt.

2. Chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi

- Dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm đủ về lượng và đảm bảo về chất: Dự trữ thức ăn xanh, phơi khô, ủ chua rơm rạ, cỏ khô, thân cây bắp đối với trâu, bò; dự trữ thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đối với lợn, gia cầm. Thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh ẩm mốc.

- Cần lưu ý đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi uống. Dự trữ một số hóa chất khử

trùng nước.

- Đảm bảo mật độ nuôi phù hợp với số lượng, đặc tính và lứa tuổi của đàn vật nuôi.

- Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

- Cần chủ động phương án thắp sáng và sưởi ấm dự phòng như máy phát điện, đèn, xăng dầu, bếp than, bếp trấu, củi vì những ngày mưa bão lớn thường bị mất điện nên... để giữ ấm cho vật nuôi.

- Đối với những đàn gia súc, gia cầm lớn thì nên xuất bán.

3. Phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài chuồng nuôi; định kỳ vệ sinh máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi; phun khử trùng trong và ngoài chuồng nuôi, để diệt mầm bệnh có trong môi trường.

Chuẩn bị dự phòng một số thuốc thú y thiết yếu như vitamin, thuốc trợ sức, trợ lực, men tiêu hóa... dùng cho vật nuôi khi thời tiết bất lợi.

Đảm bảo vệ sinh thức ăn, nước uống, có thể sử dụng Chloramin-B, Clorin... để khử trùng nước đối với những nơi nguồn nước bị ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi.

Chủ động phòng bệnh bằng vắc-xin: tiêm phòng đầy đủ các vắc-xin phòng bệnh thường gặp ở vật nuôi.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con có biểu hiện bất thường để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, không được bán hoặc phát tán con ốm, chết và chất thải xung quanh, tránh lây lan dịch bệnh./

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Từ ngày 11 - 13, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Từ ngày 14 - 16 ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây. Khoảng từ ngày 17 - 20 có khả năng ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Từ ngày 11 - 13: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 14 - 16: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và

dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 17 - 20: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng ngày 20 có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông bắc đến Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 28,5 - 29,5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26°C.

Lượng mưa phổ biến: 80 - 120 mm, có nơi > 120mm.

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

Tổng số giờ nắng: 45 - 55 giờ./.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

THÔNG QUA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Trước đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã trình bày Tờ trình của UBND Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, thời gian qua, HĐND Thành phố đã ban hành một số Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn. Việc triển khai các chính sách của Trung ương, Nghị quyết của HĐND Thành phố đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, một số nội dung của chính sách còn triển khai chậm, bên cạnh đó ngành nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp còn thấp, các liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn ít.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình 04 của Thành ủy và Nghị quyết Đại

hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và "Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050" và hoàn thành mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy kinh tế", hướng tới giá trị an toàn, bền vững việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội là rất cần thiết.

Mục tiêu ban hành chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra, đáp ứng điều kiện thực tiễn sản xuất nông nghiệp của Thành phố.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình huy động nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, bền vững, thân thiện môi trường. Góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo...

Trong nội dung "Nghị quyết ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội", UBND Thành phố đề xuất nội dung các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội: (1) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; (2) Chính sách khuyến khích sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thủy sản); (3) Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản;

(4) Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; (5) Chính sách thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (Hỗ trợ tín dụng; Hỗ trợ mua máy cấy, thiết bị bay không người lái phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa; Hỗ trợ kinh phí cây máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái);

(6) Chính sách chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi; Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thủy sản tại các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung); (7) Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; (8) Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

(9) Chính sách hỗ trợ cấp mã số vùng trồng; (10) Chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp; (11) Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; (12) Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách

trên địa bàn thành phố khoảng 1.124 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách thành phố 315,3 tỷ đồng/năm (Thành phố thực hiện 134,8 tỷ đồng/năm; cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện 180,5 tỷ đồng/năm); Ngân sách cấp huyện 43,8 tỷ đồng/năm; Nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân 764,9 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, hàng năm thành phố và các quận, huyện, thị xã có thể bố trí tăng thêm kinh phí hỗ trợ tùy vào khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chính sách.

Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã quyết nghị thông qua Nghị quyết ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội. Đồng thời, giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Quy định tại Nghị quyết này; chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố... Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu HĐND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp đang thực hiện theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND thì được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc chương trình, kế hoạch, đề án, dự án./.

NT (Theo Báo KTĐT)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam và được áp dụng đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương trực thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh trực thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện trực thuộc Hội

Nông dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Quỹ Hỗ trợ nông dân); khách hàng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định tại Nghị định này; Hội Nông dân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định này.

Nghị định cũng quy định rõ, Quỹ Hỗ trợ nông dân là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc cơ quan Hội Nông dân các cấp; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Mục tiêu lợi nhuận

Điều này được thể hiện rõ tại nguyên tắc hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Cụ thể, Quỹ Hỗ trợ nông dân tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Hỗ trợ nông dân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động với mục tiêu hỗ trợ hội viên Hội Nông dân Việt Nam xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân; tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức hội, góp phần xây dựng hội và phong trào nông dân.

Theo Nghị định, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân là tiếp nhận và quản lý nguồn vốn điều lệ được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan; vận động các nguồn ủng hộ, tài trợ, viện trợ không hoàn lại cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; cho vay vốn đối với hội viên Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh; nhận ủy thác cho vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; ủy thác cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ cho vay theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ nông dân gồm có: Hội đồng quản lý; Ban Kiểm soát; Ban điều hành (gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc).

Thẩm quyền quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với người quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định này, Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các văn bản hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam (nếu có).

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ.

Hoạt động cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nghị định quy định, đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, khách hàng phải đáp ứng điều kiện sau: Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; khách hàng vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm, trên cùng một địa bàn cấp xã.

Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân được Quỹ Hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay; tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại 01 phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ Hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm; các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại Nghị định này.

Thời hạn cho vay đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân Việt Nam tại Quỹ Hỗ trợ nông dân được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 05 năm (không bao gồm thời gian gia hạn nợ).

Thời gian cho vay cụ thể đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân do Quỹ Hỗ trợ nông dân xem xét, quyết định. Tổng thời gian gia hạn

nợ tối đa không quá 1/2 thời gian cho vay tại Hợp đồng tín dụng ký kết lần đầu.

Lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân được xác định trong từng thời kỳ, theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay. Căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất cho vay, Hội đồng quản lý quyết định mức lãi suất cho vay cụ thể của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong từng thời kỳ. Đồng tiền cho vay và thu nợ là Đồng Việt Nam (VND).

Đối với việc thực hiện các hợp đồng tín dụng đã ký giữa Quỹ Hỗ trợ nông dân và các bên liên quan trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành: Tiếp tục thực hiện theo đúng các thỏa thuận đã ký tại hợp đồng tín dụng; trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng đã ký sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

Lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất hiện hành cho đến khi mức lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân được các cấp có thẩm quyền ban hành theo

quy định tại Nghị định này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này, trường hợp số dư dự phòng rủi ro của Quỹ Hỗ trợ nông dân thừa so với số phải trích thì phần chênh lệch thừa được hoàn nhập vào thu nhập; trường hợp số dư dự phòng rủi ro của Quỹ Hỗ trợ nông dân thiếu so với số phải trích, Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện bổ sung dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân đang hoạt động: trong thời hạn tối đa 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo đúng nội dung Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Quỹ Hỗ trợ nông dân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2023./.

TX (Theo www.moj.gov.vn)

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU GẠO

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 610/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trong thời gian tới, tận dụng thời cơ, cơ hội thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp & PTNT, Công Thương, Ngoại giao và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, với Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao phù hợp yêu cầu thị trường, sử dụng hiệu quả thương hiệu và nhãn hiệu gạo Việt Nam/VietNam rice; xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay. Xây dựng cơ sở hạ tầng (công nghệ sau thu hoạch, kho chứa bảo quản sản phẩm), đầu tư phát triển mạnh

hơn các loại gạo giá trị cao, đã tạo được hình ảnh thương hiệu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, giảm phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo, gây ô nhiễm môi trường, nhằm tăng năng suất và chất lượng gạo, nâng giá thành xuất khẩu...

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo, ổn định, bền vững, hiệu quả; linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp giữa hình thức truyền thống và trực tuyến nhằm duy trì, củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống như Philippines, Trung Quốc, Indonesia, khu vực châu Phi... và phát triển các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường FTA; khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như: EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, khu vực Bắc Mỹ... Cùng với đó là đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường; nghiên cứu việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường xuất khẩu tiềm năng; tận dụng tiến trình rà soát các hiệp định đã được đưa vào thực thi để đề nghị các đối tác mở cửa thêm, gia tăng hạn ngạch cho Việt Nam...

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc nắm bắt thông tin thị trường để hỗ trợ thương nhân xuất khẩu gạo; kết nối thương mại, phối hợp với các bộ, cơ quan tăng cường hơn nữa quảng bá thương hiệu và sản phẩm gạo Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trong đàm phán song phương, đa phương, xúc tiến ký kết các hiệp định, thỏa thuận về sự phù hợp, công nhận lẫn nhau về kiểm dịch, chất lượng

sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và cho xuất khẩu...

Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường thông tin tình hình thị trường gạo thế giới cũng như nhu cầu của các đối tác đến các thương nhân xuất khẩu gạo và các địa phương liên quan.../.

NT (Theo Báo HNM)

TU VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Xin cho hỏi nguyên nhân gây phân ướn, tiêu chảy ở gia cầm?

Trả lời:

Phân ướn hoặc tiêu chảy ở gà là dấu hiệu cảnh báo sớm về bệnh đường ruột có thể cung cấp cho nhà sản xuất cái nhìn sâu sắc về sức khỏe đường ruột tổng thể của gia cầm.

Nguyên nhân quản lý

Ổng quá nhiều nước có mối tương quan trực tiếp với tỷ lệ phân ướn. Nhiệt độ và độ ẩm cao trong nhà có thể dẫn đến stress nhiệt ở gia cầm và khiến chúng uống nhiều hơn và ăn ít hơn trong nỗ lực điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, stress nhiệt đã được chứng minh là làm suy giảm tính toàn vẹn của ruột và dẫn đến ruột bị rò rỉ và viêm. Tính toàn vẹn của ruột bị tổn hại sẽ làm giảm sự hấp thụ nước rỗng từ đường ruột, do đó dẫn đến bài tiết ra nước; mặt khác, chất dinh dưỡng dư thừa sẽ làm tăng lượng nước thải ra từ thận.

Nguyên nhân dinh dưỡng

Hấp thụ nhiều khoáng chất kali, magiê, natri, sunfat hoặc clorua qua thức ăn hoặc nước có thể làm tăng lượng nước tiêu thụ khi gia cầm cố gắng duy trì sự cân bằng điện giải của chúng, do đó dẫn đến phân ướn. Mức độ muối trong thức ăn nên được đánh giá để đảm bảo rằng không xảy ra lỗi pha trộn và nồng độ khoáng chất trong nước phải được kiểm tra thường xuyên. Chất béo kém chất lượng hoặc ôi thiu cũng có thể dẫn đến tiêu chảy. Ngoài ra, một số thành phần thức ăn nhất định, đặc biệt là những thành phần chứa nhiều Non-Starch Polysaccharides (NSP) chẳng hạn như lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen, thường liên quan đến tỷ lệ bài tiết ướn hơn và nhớt hơn do các thành phần này giữ nước và ngăn nước tái hấp thu. Đối với các chế độ ăn có nhiều thành phần thức ăn

này, thông thường người ta sử dụng các chế phẩm enzyme phân hủy NSP có bán trên thị trường.

Độc tố nấm mốc

Thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bị mốc cũng có thể là một nguồn độc tố nấm mốc. Mycotoxin - chất chuyển hóa độc hại của nấm được tạo ra bởi các loại nấm mốc phổ biến được tìm thấy trong nhiều thành phần của khẩu phần ăn gia cầm - có thể trực tiếp làm giảm tính toàn vẹn của ruột, do đó dẫn đến giảm hấp thu và tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn và tăng tính thấm của hàng rào ruột, do đó có thể dẫn đến chất độn chuồng ẩm ướt. Hơn nữa, một số độc tố nấm mốc, như ochratoxin, có thể gây hại cho thận và dẫn đến tăng bài niệu.

Nguyên nhân mầm bệnh

Bệnh cầu trùng, do ký sinh trùng đơn bào thuộc chi Eimeria gây ra, là bệnh thường gặp nhất liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy gia tăng. Nhiễm trùng cầu trùng, do bùng phát dịch bệnh tự nhiên hoặc do xâm nhập ở mức độ thấp thông qua tiêm vắc xin cầu trùng sống, có thể làm hỏng biểu mô ruột, cho phép rò rỉ vào lòng ruột. Hơn nữa, sự rò rỉ protein huyết tương có thể cung cấp một chất dinh dưỡng phong phú mà Clostridium perfringens có thể khai thác để tăng sinh và sản xuất độc tố, do đó dẫn đến viêm ruột hoại tử.

Tiêu chảy do vi khuẩn hoặc rối loạn vi khuẩn, một bệnh viêm ruột do vi khuẩn không đặc hiệu, là một nguyên nhân khác gây ra phân ướn. Rối loạn vi khuẩn là sự mất cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột gây ra bởi một số yếu tố lây nhiễm và không lây nhiễm như bổ sung nhiều NSP trong chế độ ăn uống, cầu trùng và C. perfringens. Rối loạn vi khuẩn cũng có thể là kết quả của sự thay đổi đột ngột về thức ăn hoặc các yếu tố căng thẳng khác,

làm đảo lộn sự cân bằng vi khuẩn thông thường trong ruột.

Các vi khuẩn gây bệnh, như Escherichia coli, Campylobacter jejuni và xoắn khuẩn, cũng như

một số loại vi rút, chẳng hạn như adenovirus, coronavirus, reovirus và rotavirus được biết là có liên quan đến tác nhân gây bệnh tiêu chảy./.

NT (Theo www.nhachannuoi.vn)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

GƯƠNG NÔNG DÂN LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ



Đến thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức hỏi thăm bà Nguyễn Thị Sự thì ai cũng biết và tấm tắc ngợi khen người phụ nữ 60 tuổi có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhưng sức khỏe dẻo dai để một mình chăm sóc hơn 6 sào trồng cây ăn quả các loại.

Sau bao năm gắn bó với cây lúa, cách đây 10 năm, bà Sự đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho thu nhập cao. Hiện nay, tổng diện tích sản xuất của gia đình bà có hơn 6 sào, trong đó 2 sào trồng ổi, 3 sào trồng bưởi Diễn và hơn 1 sào trồng nhãn chín muộn.

Trước đây trên diện tích này bà trồng đu đủ. Đến năm 2019, bà chuyển sang trồng ổi bởi theo bà trồng ổi cho hiệu quả kinh tế cao hơn và đầu ra sẽ dễ dàng hơn khi đối tượng tiêu dùng loại quả này cũng nhiều hơn so với đu đủ. Với diện tích 2 sào ruộng bà trồng khoảng 70 gốc ổi, chủ yếu là giống ổi sần Đà Loan.

Bà Sự chia sẻ: "Giống ổi sần Đà Loan được bà mua tại trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam là giống ổi mới, dễ trồng, tốn ít phân bón, công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, cây tự ra hoa đậu quả, cho thu hoạch quanh năm và có thể trồng bất cứ thời gian nào trong năm. Ổi sần Đà Loan là giống đang được khách hàng ưa chuộng với đặc tính quả to, giòn, ngọt, vỏ dày và ít hạt".

Bà cho biết thêm, trong quá trình chăm sóc, bà sử dụng hoàn toàn phân gà ủ hoai mục trộn

với vôi bột để bón nhằm khử độ chua trong đất và tăng độ ngọt cho trái ổi. Đồng thời, bà thường xuyên rắc trấu phân gà trên bề mặt luống để hạn chế cỏ mọc và tự cắt dọn cỏ hàng ngày mà không sử dụng đến thuốc diệt cỏ. Khi hoa đậu quả được 1 tháng thì dùng túi xốp bọc bên trong quả và túi nilon bọc bên ngoài để hạn chế sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc BVTV cho nên với sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn - sản phẩm ổi của bà luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Khi khách hàng ăn thấy ổi ngon đã tiếp tục ủng hộ, gọi điện đặt mua. Bà đi giao hoặc gửi tận nơi chứ ít khi thông qua thương lái nên có những thời điểm ổi thị trường rớt giá nhưng vườn ổi của bà vẫn bán được giá 15.000 đồng/kg. Ngoài ra, bà còn đầu tư máy ép để bán nước ép ổi với giá 25.000 đồng/chai 500ml. Bà tính toán, trung bình mỗi năm bà thu hoạch khoảng 4 tấn ổi, giá ổn định 15.000 đồng/kg cùng với việc bán thêm nước ép ổi. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm thu nhập từ vườn ổi 50 - 60 triệu đồng/năm.

Bên cạnh vườn ổi, bà còn trồng 3 sào bưởi Diễn với 50 gốc bưởi, cho thu hoạch hàng năm khoảng 4.500 quả. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, mỗi năm gia đình bà thu lãi từ vườn bưởi Diễn khoảng 80 triệu đồng và hơn 1 sào nhãn chín muộn dạng quả méo. Đây cũng là loại nhãn được thị trường ưa chuộng và bán rất được giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg. Sản lượng nhãn thu được từ 2 - 2,5 tấn/năm. Sau khi trừ chi phí bà thu lãi từ vườn nhãn khoảng trên 60 triệu đồng/năm.

Với bản tính cần cù, chịu khó, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, vợ chồng bà Sự đã xây được ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, hai người con gái đã lập gia đình và có việc làm ổn định, người con trai út đang theo học đại học. Gia đình bà luôn là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và thu hút nhiều hộ nông dân khác đến học hỏi và làm theo.../.

Trung Xuân

Đối với mặt hàng lương thực: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,27% so với tháng trước, nguyên nhân do giá thực phẩm và giá điện sinh hoạt tăng. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 0,57%. Tại Hà Nội giá bán lẻ các mặt hàng lương thực duy trì ổn định. Gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 17.500 đ/kg; gạo Bắc thơm giá từ 16.000 - 17.000đ/kg, Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 28.000 - 30.000đ/kg; thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng một số loại đậu làm nguyên liệu nấu chè tăng nên giá bán của mặt hàng này cũng tăng cao, đậu đen có giá từ 65.000 - 75.000đ/kg, đậu đỏ có giá 60.000 - 65.000đ/kg, đậu xanh tách vỏ có 50.000 - 55.000đ/kg, lạc nhân giá phổ biến 60.000đ/kg...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, giá lợn hơi trên thị trường vẫn tiếp tục chiều hướng tăng nhẹ so với tuần trước 2.000 - 3.000đ/kg (tùy theo khu vực). Tại một số trang trại chăn nuôi ở Hà Nội đang ghi nhận giá bán từ 65.000 - 66.000đ/kg. Bên cạnh đó mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ cũng dao động như sau: Thịt lợn mông sẵn có giá từ 110.000 - 115.000đ/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 125.000 - 135.000đ/kg, xương sườn có giá 130.000đ/kg, mặt hàng thịt bò có giá bán ổn định quanh mức 270.000 - 300.000đ/kg; gà ta hơi có giá từ 130.000 - 150.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ 70.000 - 75.000đ/kg. Đối với một số mặt hàng thủy sản cũng có giá bán ổn

định như sau: Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, cua đồng có giá từ 220.000 - 250.000đ/kg, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện đang là cao điểm cho thu hoạch diện tích rau vụ hè, lượng rau cung cấp cho thị trường ổn định, giá bán một số loại rau xanh đã giảm nhẹ so với cùng thời điểm tháng trước. Rau cải mớ có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg, rau muống, rau ngót có giá từ 7.000 - 8.000đ/mớ, rau mùng tơi có giá từ 6.000 - 7.000đ/mớ, cà chua có giá 20.000 - 25.000đ/kg, dưa chuột có giá 20.000đ/kg, mướp hương có giá 15.000đ/kg, bí đao có giá 15.000đ/kg,... Bên cạnh đó thị trường trái cây cũng rất đa dạng và giá bán cũng ổn định. Cam sành có giá 45.000 - 50.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá 15.000 - 18.000đ/kg, măng cụt có giá 50.000 - 55.000đ/kg, dưa có giá 10.000đ/quả, dưa lê có giá 25.000đ/kg, đào, mận hậu có giá từ 35.000 - 40.000đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá bán các mặt hàng vật tư nông nghiệp, điển hình là các mặt hàng phân bón duy trì ổn định. Tại một số cửa hàng giá bán lẻ mặt hàng phân bón đang phổ biến như sau: Đạm Ure nội có giá bán phổ biến từ 13.000 - 15.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 7.000 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 16.000 - 16.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.500 đ/kg, giá các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giữ ổn định./

NB (TH)

* Thị trường thế giới:

DỰ KIẾN XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN NĂM 2023 SẼ ĐẠT 54 TỶ USD

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, nhờ chủ động tháo gỡ vướng mắc để gia tăng xuất khẩu trong điều kiện khó khăn về đơn hàng mở mới (nhất là thủy sản và lâm sản) và rào cản thị trường nên tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 đạt 24,59 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhóm nông sản chính 12,79 tỷ USD, tăng 12%; sản phẩm chăn nuôi 232 triệu USD, tăng 26,5%; thủy sản 4,13 tỷ USD, giảm 27,4%; lâm sản chính 6,5 tỷ USD, giảm 28,2%; đầu vào sản xuất 940 triệu USD, giảm 28,9%; muối 2,4 triệu USD, giảm 14,2%.

Đóng góp vào kết quả đó có 7 sản phẩm, nhóm

sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Cụ thể, 6 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 2,4 tỷ USD; cao su đạt 1,05 tỷ USD; gạo đạt 2,3 tỷ USD; rau quả đạt 2,75 tỷ USD; hạt điều đạt 1,6 tỷ USD; tôm đạt 1,56 tỷ USD; sản phẩm gỗ đạt 4,07 tỷ USD.

Mục tiêu đặt cho cả năm 2023 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt từ 54 - 55 tỷ USD. Theo đó, mặt hàng nông sản chính 25 tỷ USD; lâm sản và đồ gỗ 17 tỷ USD; thủy sản 10 tỷ USD; các mặt hàng khác khoảng 3 tỷ USD.../.

NT (Theo Vinanet.vn)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Tây Đẳng - Ba Vì	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ - Sơn Tây	Chợ Vân Đình - Ứng Hoà	Chợ Phùng - Đan Phượng	Chợ Vôi - Thường Tín	Chợ Cầu Diễn - Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm - Long Biên	Chợ trung tâm - Đông Anh	Chợ Cổ Bi - Gia Lâm
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	9.000	9.000	8.500	8.000	9.000	8.000	9.500	8.500	8.500	8.500
2	Gạo Khang Dân	Loại 1	12.000	13.000	12.000	12.500	13.000	12.000	13.000	12.500	12.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000	15.500	16.500	17.000	16.000	17.000
4	Gạo Xi 23	Loại 1	14.000	14.500	14.000	14.000	14.000	13.000	14.000	13.500	13.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000	16.000	18.000	18.000	17.000	18.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1	18.000	18.500	17.000	18.000	18.500	16.000	18.000	18.000	17.000	17.000
7	Gạo tám Thái	Loại 1	18.000	20.000	18.000	19.500	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.500
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	28.000	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1		35.000	33.000	33.000	35.000	36.000	33.000	35.000	34.000	35.000
10	Đậu tương	Loại 1	32.000	35.000		30.000	30.000	30.000	35.000			35.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1	45.000	50.000	46.000	45.000	45.000	45.000	50.000	46.000	45.000	45.000
12	Lạc nhân	Loại 1	60.000	60.000	60.000	60.000	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Đậu đen	Loại 1	70.000	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000	70.000	65.000	60.000	60.000
14	Ngô hạt	Loại 1	10.500	11.000	11.000	10.000	10.500	9.500	10.500	10.000	10.500	11.500

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Ba Vi	Hà Đông	Sơn Tây	Ứng Hoà	Đan Phượng	Thường Tín	Từ Liêm	Long Biên	Đông Anh	Gia Lâm
1	Đạm urê	Loại 1	12.500	14.500	13.000	14.500	15.000	13.000	15.000	15.000	14.000	15.000
2	NPK 5.10.3 Văn Điển	Loại 1	6.500	7.000	7.000	6.500	6.000	6.500	7.000	7.000	6.500	7.000
3	Kali	Loại 1	16.000	16.500	16.000	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
4	Lân Văn Điển	Loại 1	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
5	Lúa giống Khang dân	Loại 1	22.000		23.000	23.000	23.000	22.000	22.000	23.000		23.000
6	Lúa giống Thiên ưu 8		33.000		35.000	38.000	33.000	35.000	35.000		34.000	34.000
7	Lúa giống Bắc thơm	Loại 1	23.000		28.000	28.000	27.000	31.000				
8	Lúa nếp 97	Loại 1	23.000		23.000	23.000	23.000	25.000	25.000			
9	Giống cây mít siêu sớm (cây)	Loại 1	40.000	60.000	50.000	50.000	75.000	55.000	70.000	50.000	50.000	50.000
10	Giống cây xoài (Cát, Đài Loan) (cây)	Loại 1	45.000	60.000	50.000	50.000	65.000	45.000	60.000	50.000	35.000	40.000
11	Giống cây na Thái (cây)	Loại 1		50.000	45.000	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
12	Giống cây bưởi Diễn(cây)	Loại 1	30.000	45.000	40.000	60.000	55.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	Cây chanh tứ quý, không hạt (cây)	Loại 1			40.000	45.000	55.000	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
14	Ổi Đài Loan	Loại 1		45.000	45.000	70.000	50.000	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
15	Nhãn chín muộn	Loại 1	35.000	50.000	45.000	50.000	45.000	40.000	45.000	45.000	40.000	45.000
16	Lợn giống siêu (7-8kg) (con)	Loại 1	1.300.000		1.300.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.300.000			
17	Vịt giống lai bơ (con)	Loại 1	12.000	12.000	12.000	11.000		10.500	11.000		12.500	11.000
18	Giống ngan Pháp (đực) (con)	Loại 1	16.000	15.000	15.000	16.000		16.000	16.000			16.500
19	Giống gà mía (con)	Loại 1	9.000		10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000
20	Giống gà ta lai (con)	Loại 1	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Tây Đẳng - Ba Vì	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ - Sơn Tây	Chợ Vân Đình - Ứng Hoà	Chợ Phùng - Đan Phượng	Chợ Vôi - Thường Tín	Chợ Cầu Diễn - Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm - Long Biên	Chợ trung tâm - Đông Anh	Chợ Cổ Bi - Gia Lâm
1	Thịt lợn móng sẵn	Loại 1	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000	110.000	110.000	110.000
2	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	130.000	140.000	135.000	130.000	130.000	125.000	130.000	130.000	120.000	130.000
4	Thịt bò thăn	Loại 1	280.000	280.000	270.000	260.000	275.000	260.000	280.000	280.000	270.000	260.000
5	Thịt bò móng	Loại 1	270.000	280.000	260.000	260.000	260.000	250.000	280.000	270.000	260.000	250.000
6	Gà ta hơi	Loại 1	120.000	140.000	120.000	120.000	130.000	20.000	140.000	130.000	130.000	130.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1	140.000	155.000	150.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	Gà công nghiệp hơi	Loại 1	42.000	45.000	42.000	45.000	41.000	41.000				45.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000
10	Vịt hơi	Loại 1	56.000	60.000	58.000	55.000	58.000	55.000	60.000	60.000	56.000	60.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	75.000	80.000	70.000	70.000	75.000	70.000	80.000	80.000	75.000	70.000
12	Ngan hơi	Loại 1	70.000	75.000	70.000	65.000	70.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1	90.000	95.000	90.000	85.000	95.000	85.000	95.000	90.000	90.000	85.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	5.000	4.500	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000	4.000	4.000
15	Trứng vịt (quả)	Loại 1	3.500	3.800	3.200	3.200	3.500	3.000	4.000	3.500	3.300	3.000
16	Cá chép > 1kg	Loại 1	60.000	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000	60.000	65.000
17	Cá trắm > 2kg	Loại 1	65.000	75.000	65.000	60.000	65.000	65.000	75.000	70.000	70.000	65.000
18	Cá quả	Loại 1	110.000	130.000	120.000	120.000	130.000	160.000	160.000	130.000	110.000	130.000
19	Ngao	Loại 1	20.000	25.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	22.000	25.000
20	Tôm sú	Loại 1		750.000	750.000		650.000		650.000	650.000	580.000	600.000
21	Cua đồng	Loại 1	200.000	250.000	200.000	180.000	200.000	180.000	250.000	200.000	180.000	200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Tây Đàng - Ba Vì	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ - Sơn Tây	Chợ Vân Đình - Ứng Hoà	Chợ Phùng - Đan Phượng	Chợ Vôi - Thường Tín	Chợ Cầu Diễn - Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm - Long Biên	Chợ trung tâm - Đông Anh	Chợ Cổ Bi - Gia Lâm
1	Cam sành	Loại 1	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	40.000	50.000	45.000	40.000	45.000
2	Dứa hấu Miền Nam	Loại 1	16.000	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
3	Chôm chôm	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	45.000	40.000	50.000	45.000	40.000	45.000
4	Xoài cát chu	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	45.000	40.000	45.000
5	Dứa (quả)	Loại 1	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000	10.000	8.000	8.000
6	Mãng cụt	Loại 1	45.000	50.000	45.000	45.000	50.000	45.000	55.000	50.000	45.000	45.000
7	Quýt Sài Gòn	Loại 1	50.000	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000	65.000	60.000	50.000	55.000
8	Mận hậu	Loại 1	35.000	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
9	Thanh long	Loại 1	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
10	Xoài Thái	Loại 1	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000	40.000	45.000	35.000	30.000	30.000
11	Cà chua	Loại 1	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
12	Bí đao	Loại 1	12.000	15.000	14.000	10.000	12.000	12.000	18.000	15.000	12.000	15.000
13	Khoai tây	Loại 1	17.000	18.000	16.000	17.000	16.000	16.000	18.000	17.000	17.000	18.000
14	Rau cải ngọt	Loại 1	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000
15	Rau muống (mớ)	Loại 1	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	8.000
16	Rau ngót (mớ)	Loại 1	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
17	Dưa chuột	Loại 1	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	20.000
18	Rau mùng tơi (mớ)	Loại 1	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	7.000	6.000	6.000
19	Rau dền (mớ)	Loại 1	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	6.000	6.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	Loại 1	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	7.000	5.000	6.000
21	Hoa ly hồng (cành)	Loại 1	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	6.000	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hải Phòng
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	8.000	8.000	8.200
2	Đậu tương	Loại 1	32.000	35.000	35.000
3	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	50.000	50.000	55.000
4	Lạc nhân	Loại 1	60.000	60.000	60.000
5	Miến dong	Loại 1	70.000	70.000	70.000
6	Thịt lợn hơi	Loại 1	65.000	65.000	66.000
7	Thịt mông sẵn	Loại 1	110.000	110.000	110.000
8	Gà ta hơi	Loại 1	150.000	130.000	130.000
9	Vịt hơi	Loại 1	60.000	60.000	58.000
10	Thịt bò thăn	Loại 1	260.000	250.000	250.000
11	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.500	4.000	4.000
12	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	10.500	10.000	10.000
13	Đưa hấu Miền Nam	Loại 1	15.000	14.000	15.000
14	Thanh long	Loại 1	35.000	30.000	30.000
15	Xoài cát chu	Loại 1	40.000	40.000	40.000
16	Cà rốt	Loại 1	16.000	15.000	16.000
17	Hành tây	Loại 1	20.000	20.000	20.000
18	Chanh (quả tươi)	Loại 1	30.000	25.000	25.000
19	Hành củ ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
20	Tỏi ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
21	Mướp hương	Loại 1	15.000	12.000	15.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ kinh doanh MAMISU Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Huyền	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0822.316.666	Chuyên sản xuất và cung cấp bột dinh dưỡng, mằm đậu nành. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân Đại diện: Phạm Ngọc Tuân	Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0985.716.788	Chuyên sản xuất và cung cấp sen nảo sấy khô Nam Triều. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú Đại diện: Nguyễn Thị Phú	Xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT: 0936.324.059	Chuyên sản xuất và cung cấp đĩa gỗ xoay hồng khám cá, đĩa gỗ sao khám trai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	Hợp tác xã Ba Chữ Đại diện: Nguyễn Thị Huyền	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0987.325.380	Chuyên trồng và cung cấp rau muống, cải bó xôi, xà lách xoăn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm Đại diện: Uông Thị Tuyết Nhung	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ĐT: 0902.459.999	Cung cấp trà sâm, sâm tươi, trà hoa sâm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An Đại diện: Vũ Hoa Thảo	Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 02437.180.251	Cung cấp chè sen Quảng An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Hộ kinh doanh Khánh Toàn Đại diện: Trần Cảnh Toàn	Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 0393.380.381	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, xúc xích, chân giò muối, gà muối hun khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	Công ty TNHH Hạt giống và nông sản Năm Sao Đại diện: Đoàn Thế Hùng	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0849.695.767	Cung cấp sản phẩm dưa vàng kim vương Năm Sao. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ kinh doanh Nguyễn Tài Mão Đại diện: Nguyễn Tài Mão	Xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0832.932.078	Chuyên cung cấp bánh tráng các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
2	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Đại diện: Nguyễn Thị Hồng	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0335.860.350	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
3	Hộ cung cấp hoa tươi Đại diện: Nguyễn Thị Hà	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0388.142.526	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.
4	Hộ kinh doanh hoa quả tươi Đại diện: Trần Minh Đức	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0333.010.136	Chuyên cung cấp hoa tươi, trái cây các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng gốm sứ Trung Hương Đại diện: Vũ Thị Hương	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0946.046.604	Cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.
2	Cửa hàng gốm sứ Việt Ngọc Đại diện: Nguyễn Văn Ngọc	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0973.214.980	Cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.
3	Cửa hàng gốm sứ Vỹ Ngọc Đại diện: Nguyễn Thế Vỹ	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0979.350.598	Cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.
4	Cửa hàng gốm sứ Thu Hương Đại diện: Nguyễn Văn Thu	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0977.668.532	Cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Duy Mạnh	Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0353.914.469	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.
2	Hộ chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Duy Ngôn	Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0979.489.378	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.
3	Hộ chăn nuôi Đại diện: Cần Xuân Thanh	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0989.899.820	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
4	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Văn Trang	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0347.688.032	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH trà Phan Nhất Đại diện: Phan Trọng Nhất	Tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ĐT: 0912.600.113	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chè khô, trà nhúng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Công ty TNHH thực phẩm Safe Green Đại diện: Hoàng Thị Hiên	Đội 5, xã Thành An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ĐT: 0946.113.323	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả an toàn, gạo Điện Biên và một số sản phẩm nông sản khác. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên Đại diện: Quản Bá Mười	Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ĐT: 0915.128.118	Chuyên cung cấp các loại gạo Điện Biên. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Công ty TNHH MTV thương mại Hùng Thái Đại diện: Đỗ Mạnh Hùng	Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0975.696.007	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành trong cả nước.